



ฉบับที่ 11/2562

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเท่าเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนและสินค้าในชีวิตประจำวัน ผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตามการผลิตในหมวดเครื่องแต่งกาย โลหะ และอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการจากต่างประเทศ ด้านการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ส่วนรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลง และการใช้จ่ายภาครัฐลดลงเล็กน้อยจากรายจ่ายประจำ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยจากราคาหมวดอาหารสด

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

รายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 2.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตลดลงร้อยละ 6.8 จากข้าว ลำไย และสับปะรดโรงงาน ลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกและบางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกตามราคาปีก่อนจูงใจ ด้านราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.6 ตามราคาสับปะรดโรงงานและปศุสัตว์ เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย สำหรับราคาลำไยและข้าวขาวทรงตัว

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.7 ตามการผลิตของหมวดเครื่องแต่งกายและหมวดโลหะ จากความต้องการของตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหมวดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้ในยานยนต์ สำหรับหมวดอาหารลดลงจากผลิตภัณฑ์ข้าวตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลง ขณะที่หมวดเครื่องดื่มลดลงตามการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวได้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปและเอเชียอื่น ๆ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา สำหรับชาวจีนขยายตัวเล็กน้อย โดยเครื่องใช้การท่องเที่ยวสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และเชียงใหม่ภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงเล็กน้อย

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 1.0 เท่ากับเดือนก่อน จากการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่เพิ่มขึ้นตามยอดจดทะเบียนทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันขยายตัวชะลอลงตามวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กลับสู่ระดับปกติ

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว จากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากยอดการจัดสรรที่ดิน ยอดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคการก่อสร้างยังลดลง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยกลุ่มบ้านเดี่ยวทั้งในและนอกเขตเทศบาลปรับดีขึ้น ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตยังลดลง สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถบรรทุกที่ลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากการใช้จ่ายงบประมาณที่ลดลงร้อยละ 2.6 ตามหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดค่าตอบแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปีก่อน ส่วนการใช้จ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการก่อสร้าง บูรณะ และปรับปรุง ถนน สะพาน และแหล่งน้ำ สำหรับอัตราการเบิกจ่ายของรายจ่ายรวมสะสมโดยไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 – ก.ค. 62) อยู่ที่ร้อยละ 76.2 สูงกว่าปีก่อนแต่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปแบบเงินบาทลดลงเพียงร้อยละ 0.1 จากการส่งออกไก่แช่แข็งไปจีนโดยยังเป็นผลจากการเปลี่ยนช่องทางการส่งออกจากภาคเหนือไปที่ท่าเรือภาคตะวันออกซึ่งสะดวกและต้นทุนต่ำกว่า นอกจากนี้ การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเมียนมาลดลงเช่นกัน ส่วนการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนเพิ่มขึ้น ทางด้านการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 54.3 ตามการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเมียนมา รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนเหลือร้อยละ 1.0 ตามราคาอาหารสดที่ชะลอตัวลง ส่วนอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนแต่ยังอยู่ในระดับต่ำโดยการจ้างงานลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 1,328.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทางด้านยอดเงินฝากมีจำนวน 1,221.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากและภาครัฐนำเงินมาฝากพักไว้ก่อนเบิกไปใช้จ่าย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 สิงหาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: thaveesc@bot.or.th